



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอ่างทอง ฝ่ายพัสดุ

ที่ อท ๐๐๓๒.๒๓๘/พัสดุ

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

ตามที่ โรงพยาบาลอ่างทอง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จแล้ว และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และฝ่ายพัสดุ ได้นำปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แล้วเสร็จและได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางกัญตยา เกติมี)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายพงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง

รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและอุปสรรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	แนวทางแก้ไขปัญหา/วิธีการปรับปรุง	สิ่งที่ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
<p>๑. หน่วยงาน ไม่ได้ดำเนินการขอซื้อจ้างตามแผน</p> <p>- หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติรายการครุภัณฑ์หรืองานจ้างตามแผนเงินงบประมาณของโรงพยาบาลอ่างทอง ไม่ขออนุมัติดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนด สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่ทันตามกำหนด</p>	<p>๑. ให้นำหน่วยงาน เตรียมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ใช้ในการจัดหา ตั้งแต่ขั้นตอนการของงบประมาณ</p>	<p>๑. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดหา ตั้งแต่ขั้นตอนการของบประมาณ</p> <p>๒. สำหรับโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้หน่วยงานเจ้าของงบฯ จัดทำใบเสนอราคาอย่างน้อย ๓ บริษัท โดยนำมาเปรียบเทียบรายละเอียดของครุภัณฑ์และราคา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p>
<p>๒. หน่วยงาน กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คลาดเคลื่อน</p> <p>- เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและความซับซ้อนของครุภัณฑ์ จึงทำให้ขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนั้น มีความคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการใช้งาน</p>	<p>๒. เตรียมความพร้อมกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยขอข้อมูลจากโรงพยาบาลอื่นๆ</p>	<p>๑. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ดำเนินการขอข้อมูลจากโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อนำมาประกอบใบการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ทางการแพทย์</p>